

Số: 1410/SCT-QLNL
V/v trả lời kiến nghị của cử tri
kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa III.

Đắk Nông, ngày 27 tháng 11 năm 2019

Kính gửi:

- Cử tri Trương Ngọc Tịnh, thôn Tân Bình, xã Đắk Ru, huyện Đắk Rlấp;
- Cử tri xã Đức Minh, huyện Đắk Mil.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5373/UBND-TCD ngày 08/11/2019 về việc giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri. Sở Công Thương trả lời cử tri và báo cáo UBND tỉnh như sau:

1/ Cử tri xã Đức Minh, huyện Đắk Mil kiến nghị: Hiện nay giá trị đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, bên cạnh đó phân bón giả, thuốc giả bán lẫn lộn, người tiêu dùng không nhận biết được gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó các cơ quan quản lý không kiên quyết xử phạt từ gốc sản xuất làm giả mà phạt người tiếp tay chỉ là cảnh, ngọn thì chưa giải quyết được vấn đề. Vì vậy cử tri đề nghị Nhà nước nên kiểm tra từ gốc sản xuất để kiên quyết xử lý từ ban đầu trước khi đưa ra thị trường.

Sở Công Thương trân trọng cảm ơn ý kiến phản ánh của cử tri tại xã Đức Minh, huyện Đắk Mil và trả lời như sau:

Trong thời gian qua, Sở Công Thương đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tham mưu Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đắk Nông (Ban chỉ đạo 389/ĐP) ban hành Kế hoạch số 50/KH-BCĐ ngày 01/02/2018 về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng nhằm mục đích tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 125/KH-BCĐ ngày 19/03/2019 về tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 để triển khai thực hiện; Sở Công Thương xin tiếp thu phản ánh của cử tri, trong thời gian tới Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tham mưu Ban Chỉ đạo 389/ĐP tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn huyện Đắk Mil nói riêng và tỉnh Đắk Nông nói chung đối với hành vi sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất



lượng trường hợp phát hiện hành vi vi phạm sẽ kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, hiện nay các thủ đoạn, hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng rất tinh vi; Vì vậy, đề nghị phía các cử tri khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm kịp thời phản ánh qua số điện thoại đường dây nóng của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP (02613.545.968).

2. Cử tri Trương Ngọc Tịnh, thôn Tân Bình, xã Đắc Ru, huyện Đắc Lấp kiến nghị:

Vào năm 2009, Nhà nước đã hỗ trợ xây dựng Chợ cho xã Đắc Ru theo chương trình 135 của Chính phủ nhưng Chợ không hoạt động vì trái tuyến. Ngày 25/02/2016, UBND tỉnh Đắc Nông ký Quyết định số 263/QĐ-UBND cho công ty Trọng Tiến thuê đất gần 2 ha (bao gồm cả diện tích phần chợ theo chương trình 135 Nhà nước đã hỗ trợ xây dựng cho địa phương) với thời hạn 50 năm. Qua đó, công ty này đã phá bỏ chợ của Chính phủ hỗ trợ theo chương trình 135 để xây dựng trạm dừng nghỉ (thuộc địa phận thôn 6, xã Đắc Ru). Đề nghị cơ quan có thẩm quyền buộc công ty Trọng Tiến phải bồi thường về ngôi chợ mà công ty đã phá, thanh toán tiền đất thuộc khu chợ để hỗ trợ cho địa phương quy hoạch, xây dựng khu chợ mới phù hợp với địa bàn dân cư, giúp người dân thuận tiện trao đổi mua bán hàng hóa, đồng thời nhằm đạt tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Sở Công Thương trả lời ý kiến cử tri như sau:

Công ty TNHH MTV Trọng Tiến được UBND tỉnh cho thuê đất và tài sản trên đất bao gồm đất và tài sản trên đất thuộc dự án chợ Quảng Tín (cũ) tại các Văn bản:

- Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 25/2/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắc Nông về việc cho Công ty TNHH MTV Trọng Tiến thuê đất để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh thương mại và xây dựng Trọng Tiến;

- Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 về việc đính chính Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 25/12/2016 của UBND tỉnh đồng thời cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Trọng Tiến;

- Quyết định số 2021/QĐ- UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Đắc Nông về việc chấp thuận chủ trương dự án đầu tư khu kinh doanh thương mại và xây dựng Trọng Tiến của Công ty TNHH MTV Trọng Tiến.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Trọng Tiến phải thực hiện các thủ tục và trả tiền thuê đất, tài sản trên đất cho nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trường hợp xã Đắc Ru có nhu cầu đầu tư xây dựng chợ, Sở Công Thương đề nghị UBND xã Đắc Ru, UBND huyện Đắc R'Lấp tiếp thu ý kiến của cử tri, có kế hoạch đầu tư xây dựng chợ theo các quy định hiện hành nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Với nội dung trên, Sở Công thương trả lời cử tri và báo cáo Ban tiếp công dân- UBND tỉnh biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban tiếp công dân tỉnh (b/c);
- UBND các huyện Đắk R'Lấp; Đắk Mil;
- UBND các xã Đắk Ru, Đức Minh;
- GD, PGD Sở;
- Lưu: VT, QLTM, QLNL.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Võ Công Tuấn

